

(Tiếp theo)

Chính quyề n Cồ ng Sồ n Việ t Nam sau đờ i hờ i VII (1991-1996)

Giờ a năm 1991, 1176 đờ i biể u cồ a đờ ng Cồ ng Sồ n Việ t Nam hồ p đờ i hờ i lờ n thờ VII đờ tìm biể n pháp đờ i phó vờ i sồ thay đờ i nhanh chóng cồ a tình hình thờ giờ i và trong nồ c. Do sồ sồ p đờ cồ a chính phồ Liê n Xô và cồ a khờ i Đờ ng Â u, đờ ng Cồ ng Sồ n Việ t Nam bờ đờ t trờ c mồ t tình trờ ng khó xồ . Hồ nhồ n thờ y nhồ ng biể n pháp kinh tồ cồ i mồ thi hành tồ 1986 đờ phồ n nờo giúp phồ c hờ i lờ i nồ n kinh tồ lồ c hỏ u gờ y ra do cái hồ thờ ng kinh tồ tồ p thờ hóa áp đờ ng trong mồ y chồ c năm qua, nhồ ng nồ u cồ tiể p tồ c chính sách đờ i mồ i theo Liê n Xô sồ có nguy cồ bồ tan rã. Vì thờ , nhồ ng lờ n thờ Cồ ng Sồ n Việ t Nam thờ y cồ n phồ i cồ u hòa và đờ a đờ m vào Trung Hoa. Trờ c hồ t, vì Trung Hoa là mồ t trong vờ i quồ c gia Cồ ng Sồ n hiồ m hoi còn sót lờ i. Thờ hai, đờ là mồ t nồ c đờ mồ nh mồ đờ n áp tồ do dân chồ nhồ ng vờ n đờ t đờ c nhồ ng thờ n quồ kinh tồ . Thờ ba, trong mồ t hoàn cồ nh bồ cồ lồ p, sồ khồ ng có ai giúp đờ Việ t Nam mồ t khi có xồ y ra tranh chồ p vờ i Trung Hoa.

Bồ Chính Trờ mồ i đờ c bồ u trong đờ i hờ i Đờ ng khỏ a VII năm 1991 gồ m có:

1. Đờ Mồ i: Tồ ng bí thờ . Tên thờ t là Nguyề n Cồ ng, trong chiồ n tranh Đờ ng Đờ ng I hỏ t đờ ng trong vù ng Hờ i Phồ ng, sau đờ lờ n lờ t là chính y quâ n khu tồ ngồ n sồ ng Hờ ng, trờ ng ban cồ i tồ o công thờ ng nghiồ p miồ n Bồ c, bồ trờ ng Bồ Xâ y Đờ ng rờ i trờ ng ban cồ i tồ o công thờ ng nghiồ p miồ n Nam.

2. Lê Đờ c Anh: kiêm nhiồ m chồ tồ ch hờ i đờ ng nhồ nồ c.

3. Võ Văn Kiồ t: kiêm nhiồ m chồ tồ ch hờ i đờ ng bồ trờ ng.

4. Đờ n Khuề : kiêm nhiồ m bồ trờ ng quồ c phồ ng.

5. Đờ o duy Tồ ng: trờ ng ban Tồ tồ ng Văn hóa đờ ng, thờ ng trờ c ban bí thờ .

6. Vũ Oanh: tộm ng phộm trách độm ch vộm n trong chiộm n tranh Đông Dộm ng II. Sau 1979, qua Cắm Pu Chia phộm tá cho Lê Độm c Thộm và Trộm n Xuân Bách trong đoàn B68. Khi ở trong Bộm Chính Trộm, có lộm đã độm c giao trách nhiộm m vộm tôn giáo nên đã có nói chuyộm n và việ t nhiộm u bài vộm chính sách độm i vộm i Phộm t Giáo và Thiên Chúa Giáo.

7. Lê Phộm c Thộm: độm c bộm u vào ban bí thộm năm 1986, sau này thay Nguyộm n Độm c Tâm làm trộm ng ban tộm chộm c độm ng.

8. Phan Văn Khộm i: sinh tộm i Cộm Chi năm 1923, sau năm 1954 tộm p kộm t ra Bộm c rộm i sang Liên Xô du hộm c. Trộm vộm phộm c vộm tộm i ở y ban Kộm hoộm ch Nhà nộm c. Năm 1972 vào Nam tham độm chiộm n tranh Đông Dộm ng II. Sau 1975, phộm c vộm tộm i thành phộm Hộm chí Minh. Năm 1985 là phó bí thộm thành ở y và độm c vào trung ở ng độm ng. Năm 1989 bộm t độm u làm Chộm tộm ch ở y ban Kộm hoộm ch Nhà nộm c trộm c khi độm c vào Bộm Chính Trộm.

9. Bùi Thiộm n Ngộm: Bộm trộm ng công an, tộm ng là trộm ng ty công an Vũng Tàu rộm i trộm ng ty công an thành phộm HCM.

10. Nông Độm c Mộm nh: tộm ng là bí thộm tộm nh ở y Bộm c Thái.

11. Phộm m Thộm Duyộm t: cùng Vũ Oanh, Lê Phộm c Thộm độm c độm c vào ban bí thộm năm 1986. Phộm m Thộm Duyộm t trộm c kia là giám độm c mộm than Quộm ng Ninh, chộm tộm ch công đoàn, sau thăng làm bí thộm thành ở y Hà Nộm i rộm i ở y viên Bộm Chính Trộm, cuộm i cùng là chộm tộm ch mộm t trộm n tộm quộm c.

12. Nguyộm n Độm c Bình: tộm ng là giám độm c trộm ng độm ng tộm năm 1985, là mộm t ng ở i rộm t giáo độm u. Vộm sau, sau khi Việ t Nam có liên lộm c ngoộm i giao vộm i Trung Hoa, độm c Lê Khộm Phiêu cộm sang Trung Hoa độm cùng các lý thuyộm t gia Trung Hoa nghiê n cộm u cách điộm n độm ch chộm nghĩa Mác theo khía cộm nh “kinh tộm thộm trộm ng”.

13. Võ Trộm n Chí: tộm ng là bí thộm thành ở y thành phộm HCM thay Mai Chí Thộm. Xét thành phộm n Bộm Chính Trộm kộm trên, đa sộm độm u có khuynh hộm ng bộm o thộm, trong đó có hai khộm i

bỏo thườ nhườ t là quân đườ i và công an. Sau khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, không còn viện trợ, Việt Nam phải rút quân từ Campuchia và nhà triườ u quân nhân đã bỏ phườ c viên. Đa số nhườ ng nhườ i này phải sa vào cườ nh thườ t nghiườ p, đói kém. Vì nhườ ng biườ n đườ ng chính trườ ở Đông Âu và chiườ n tranh vùng Vườ nh năm 1990, hườ không còn đườ c “xuườ t khườ u lao đườ ng” đi ra nườ c ngoài đườ làm viườ c kiườ m tiườ n nườ a. Đườ i sườ ng cườ a nhườ ng quân nhân tườ ngũ cũng không khá hườ n. Khườ u phườ n ăn hàng ngày bỏ giườ m bỏ t, ngân sách trang bỏ và huườ n luyườ n cũng bỏ giườ m thiườ u. Tườ ng Đàm Văn Ngườ y, tườ lườ nh quân khu I có viườ t lườ i là có nhườ ng tháng, tườ ng cườ c hườ u cườ n cườ a quân đườ i đã không phân phườ i đườ c lườ ng thườ c cho binh sĩ. Hườ n nườ a, trong bườ c đườ u cườ a đườ i mườ i kinh tườ , khi các đườ n vườ mua lườ ng thườ c, hườ đã phải trườ theo giá thườ trườ ng nên phườ n ăn càng ít đi, gây nên số bỏ t mãn cườ a quân đườ i vườ i đườ i mườ i. Vì thườ , khi vai trò cườ a quân đườ i đườ c tăng cườ ng trong trung đườ ng và Bườ Chính Trườ , nhườ ng phườ n tườ này cùng nhườ ng đườ i diườ n cườ a công an đã trườ nên mườ t khườ i bỏo thườ vườ ng chườ c, chườ ng lườ i nhườ ng biườ n pháp cườ i mườ .

Tuy nhiên, nhườ có nhườ ng biườ n pháp cườ i cách kinh tườ , đườ i sườ ng nhườ i dân tườ ng đườ i khá hườ n trườ c nên tườ t cườ nhườ ng y viên, ngay cườ nhườ ng nhườ i bỏo thườ giáo đườ u nhườ t nhườ Đào Duy Tùng, Đoàn Khuê, Phườ m Thườ Duy t... nhườ i nào cũng tuyên bỏ là hườ ng hườ “đườ i mườ i”. Trong đườ n văn tườ i đườ i hườ i đườ ng, Đườ Mườ i cũng phải gián tiườ p công nhườ n sườ thườ t bỏ i cườ a chính sách kinh tườ chườ huy trườ c đó khi ông kêu gườ i sườ giúp đườ cườ a thườ giườ i đườ giúp Việ t Nam ra khườ i tình trườ ng “nghèo đói và lườ c hườ u”. Nguyườ n Văn Linh tuy đã ngườ vườ phe bỏo thườ nhườ ng bỏ loườ i vì bỏ coi nhườ đã phườ m lườ i lườ m khi đườ a ra vài biườ n pháp chính trườ cườ i mườ lúc ban đườ u.

Trong đườ p đườ i hườ i lườ n thườ VII này đã xườ y ra tranh chườ p giườ a Lê Đườ c Anh và Võ Nguyên Giáp. Vì uy tín cườ a Võ Nguyên Giáp vườ n còn quá lườ n trong quân đườ i, trong hoàn cườ nh khườ ng hoườ ng ý thườ c hườ , Võ Nguyên Giáp đườ c mườ t sườ đườ i biườ u quân đườ i đườ đườ nh đườ a ra đườ cườ u văn uy tín cườ a đườ ng Cườ ng sườ n. Trong thườ i gian này, Lê Duườ n đã chườ t, Lê Đườ c Thườ đã hườ t thườ c quyườ n nên Võ Nguyên Giáp có rườ t nhiườ u hy vườ ng đườ c quân đườ i ở ng hườ . Lê Đườ c Anh sườ mườ t đườ a vườ nên đã sườ đườ ng cườ c Quân báo (cườ c 2) cườ a Bườ Quườ c Phòng đườ tườ o ra mườ t bỏ n báo cáo nhan đườ “Tình Hình Hoườ t Đườ ng Bườ Phái Trong Đườ ng”, sau đó dùng uy thườ cườ a mình cùng Nguyườ n Đườ c Tâm đườ lườ y danh nghĩa Bườ Chính Trườ phườ biườ n cho các đườ i biườ u quân đườ i nhườ m triườ t hườ uy tín Võ Nguyên Giáp. Bườ n báo cáo kườ lườ i có hai đườ ng viên Cườ ng sườ n miườ n Nam (Hườ Văn Châu hay Năm Châu, mườ t sĩ quan vườ hườ u trong hườ i Cườ u chiườ n sĩ, và Nguyườ n Thườ Sườ , hay Sáu Sườ , trong Hườ i Phườ Nườ Cườ u Quườ c) cùng mườ t sườ đườ ng viên khác ra Hà Nườ i đườ vườ n đườ ng cho Võ Nguyên Giáp làm Tườ ng bí thườ , tườ đó Trườ n Văn Trà sườ làm bỏ trườ ng Quườ c phòng, Trườ n Văn Danh (tườ ng làm tườ lườ nh phó quân khu VII cho Trườ n Văn Trà) sườ làm bỏ trườ ng Công an. Nhườ ng y viên trung đườ ng đườ c nghe chườ ng cườ là nhườ ng băng ghi âm ngườ y tườ o.

Vì Võ Nguyên Giáp tuy mườ t chân trong Bườ Chính Trườ nhườ ng vườ n đườ c tham đườ đườ i hườ i, nên khi đườ c lên tiườ ng, ông phườ nhườ n mườ i lườ i tườ cáo. Ông còn cho biườ t đã bỏ Lê Đườ c Thườ chèn ép trong đườ i hườ i VI năm 1986. Trong bườ c thườ gườ i trung đườ ng đườ đườ phân trườ n, Võ Nguyên Giáp vườ n nuôi tham vườ ng trườ lườ i chính trườ ng nên ngoài viườ c phườ nhườ n vườ Sáu Sườ , ông tườ thườ y mình “còn khườ năng, nhườ t là vườ lý lườ n và chiườ n lườ c” và “tườ xác đườ nh là không nên tườ mình xin rút” (vườ hườ u). Đườ lườ y lòng phe bỏo thườ , Võ Nguyên Giáp còn khoe là mình đã nhiườ u lườ n “nghiên cườ u vườ i Đườ Mườ i”, “trao đườ i vườ i Đào Duy Tùng”, “khuyên Trườ n Văn Trà nên hòa thuườ n vườ i Lê Đườ c Anh”, cũng nhườ “không tiườ t lườ nhườ ng bỏ t hòa giườ a Hườ chí Minh và Trườ n Phú” vì có thườ làm xườ u mườ t đườ ng.

Tuy nhiên, lúc đó Lê Đườ c Anh đã cườ ng cườ đườ c đườ a vườ , cho nên trong đườ i hườ i đườ ng lườ n thườ VII, Võ Nguyên Giáp đã không đườ c cườ cho làm mườ t chườ c vườ gì mà sau đó còn bỏ Lê Đườ c Anh cùng phe cánh loườ i trườ luôn ra khườ i trung đườ ng đườ ng. Ngoài vườ Sáu Sườ , lý lườ ch cũ cườ a Võ Nguyên

Giáp là con nuôi của chánh sử mọt thám Marty, và đến xin du học và nhập tịch ở Mỹ trong hình thức cũng bẽ mặt ra kể từ khi, dù cho đi tìm đến của lý lịch này đã được Hồ chí Minh dùng uy tín của mình để giúp cho Võ Nguyên Giáp minh oan từ năm chẵn năm trước. Vì bẽ mặt ép như thế, kể từ năm đi học ở Mỹ cho đến năm năm sau, hũu như là đi học nào Võ nguyên Giáp cũng gọi thế cho trung ương đảng khi ở ngoài. Mọt phần vì uy thế của Lê Đức Anh vẫn còn, phần khác vì các đầu não của đảng không muốn phanh phui những chuyện này nên đi học nào cũng tìm cách trì hoãn, nói là đi học sau sẽ gọi quy định, và cuối cùng đến đi học ở X thì bẽ mặt cho đó là “những vấn đề lịch sử, quá cũ”. Đảng tay trái uy tín Võ Nguyên Giáp, mấy năm sau, Lê Đức Anh còn cho mọt thân tín của mình là Đảng Đình Loan viết cuốn sách “Đảng và Thủ tướng”, trong đó mọt tiêu chính là kể chuyện Võ Nguyên Giáp và đảng Lê Đức Anh. Cuốn sách được viết cánh của Lê Đức Anh là Trần Hoàn, bộ trưởng Thông tin cùng Lê Khả Phiêu, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tài trợ và Tổng Đoàn Công nhân, em ruột Đoàn Khuê, đang là giám đốc nhà xuất bản Quân đội Nhân Dân in, phát hành, quảng cáo và phân phối rộng rãi trong quân đội (2). Sau đó, Lê Đức Anh còn cho thế hệ mọt cuốn phim tài liệu về đi học của mình để chiếu trên truyền hình, trong đó đưa ra mọt nhân chứng xác nhận Lê Đức Anh đã đi học và vào đảng năm 1938. Nhân chứng này là anh ruột ông ta. Đảng thế hệ, cuốn “Những Kỷ Niệm Về Lê Duẩn” của Trần Quang cũng được tung ra, Trần Quang là chủ trì lý của Lê Duẩn và Tổng cục Lê Duẩn của Tổng cục làm phó thế hệ, Trần Quang kể lại trong buổi họp của Bộ Chính trị về vấn đề xét lịch, Võ Nguyên Giáp đúng ra đã bỏ học những của Lê Duẩn can thiệp và gọi lại vì thế gian đó Việt Nam đang cần viết về Liên Xô. Vì thế mà Võ Nguyên Giáp rời về Lê Duẩn. Trong cuốn sách, Trần Quang đã ca ngợi “Bộ Chính trị là những người con ưu tú nhất và đáng kính nhất của dân tộc”, những người dung cuốn sách lại chê bai hũu hũu thế hệ “người con ưu tú nhất” này, chứng hũu Võ Nguyên Giáp hèn, Lê Đức Thọ nham hiểm, Phạm Văn Đồng và Tổng Chỉnh đón gió, Hoàng Văn Hoan bẽ mặt phần... Ngoài ra, mọt lá thư nổi danh khác, nhan đề “Đội Tổng Võ Nguyên Giáp, Anh Văn Của Chúng Ta”, gán cho Võ Nguyên Giáp 7 tội, trong đó có tội quan hệ tình ái lãng mạn với về của nhà văn Đào Vũ khi bà này đến dạy học tại nhà cho con của Võ Nguyên Giáp cũng được gọi đi khắp nơi.

Phê bình hũu Võ Nguyên Giáp cũng phần công, tung ra mọt lá thư khác, tố cáo Lê Duẩn hai ba lần và làm đảng quy định thế, Lê Đức Thọ hiểm độc, Lê Đức Anh ngoài việc khai man lý lịch còn hành hạ công nhân khi làm cai phu, Phạm Hùng là tình nhân của Nguyễn Thế Trung Chiến, Võ Chí Công là bộ về của Thân Trọng Hiếu, người đã bị bắt thế hũu 40 triệu.

Do sự của mọt phần nào từ do báo chí mấy năm trước, những bắt măn của nhân dân bắt đầu được phơi bày, mọt số những làm đảng của đảng viên cao cấp bắt công khai tố cáo, quy định của giai cấp của quy định mọt bộ đề đưa, đảng thế hệ của kinh tế của quân đội cũng như bắt đi phần viên bắt khó khăn, khi đi đảng viên bắt thế này đã qui trách nhiệm cho Nguyễn Văn Linh và ông này ra khỏi chức Tổng bí thư, dù cho Nguyễn Văn Linh trong hai năm của của nhiệm kỳ đã cố gắng xoa dịu hũu bằng cách đưa ra những biện pháp kiểm soát đảng viên, chứng hũu như là bắt Tổng Trần Đức, bắt giới những người đòi hỏi từ do dân chủ như Nguyễn Hộ, Tạ Tằng, Bác Sĩ Nguyễn Đan Qu... Do áp lực của Trung Hoa, Nguyễn Công Thọch bắt bỏ ra ngoài Bộ Chính trị cũng như trong chính phủ. Vì thế hệ hũu của Lê Đức Thọ suy yếu dần, Nguyễn Đức Tâm cũng mọt chức. Cũng do áp lực Trung Hoa, Mai Chí Thọ không được cử làm ủy viên trung ương đảng vì Mai Chí Thọ khi phụ trách công an thành phố HCM đã có dính dáng đến vấn đề đàn áp, tịch thu tài sản và trục xuất người Hoa trong những năm của phong trào thủy nhân vận động biên. Võ Chí Công thế chức vì lý do tuổi tác. Trong đi học đi học thế VII, người bắt chức trách nhiệm như thế là Trần Xuân Bách. Ông ta không những mọt chức Bộ Chính trị mà còn mọt luôn đưa về ủy viên trung ương đảng. Trong Bộ Chính trị mọt được bắt đưa ra, ngoài Tổng Bí

Th ờ Đ ờ M ờ i, ng ờ i có nhi ờ u quy ờ n l ờ c nh ờ t là Lê Đ ờ c Anh. Tuy n ờ m gi ờ ch ờ c Ch ờ t ờ ch Nhà n ờ c, m ờ t ch ờ c v ờ tr ờ c kia ch ờ là h ờ v ờ, nh ờ ng trong th ờ i gian c ờ a Lê Đ ờ c Anh, Lê Đ ờ c Anh đ ờ c giao nhi ờ m v ờ giám sát c ờ ba ngành qu ờ c phòng, ngo ờ i giao và an ninh. Đ ờ ng C ờ ng s ờ n lúc đó vì s ờ quy ờ n hành t ờ p trung vào m ờ t ng ờ i s ờ x ờ y ra tr ờ ng h ờ p Gorbachev bên Liên Xô nên đã tăng c ờ ng quy ờ n l ờ c cho Lê Đ ờ c Anh. Do s ờ c ờ n thi ờ t c ờ a đ ờ i m ờ i kinh t ờ, Võ Văn Ki ờ t đ ờ c đ ờ ng hàng th ờ ba trong B ờ Chính tr ờ. Đ ờ ng th ờ i, vì ông là ng ờ i mi ờ n Nam (Đ ờ M ờ i ng ờ i mi ờ n B ờ c, Lê Đ ờ c Anh mi ờ n Trung) cho nên dù nhi ờ u khi ph ờ i đ ờ i ch ờ i v ờ i khuynh h ờ ng b ờ o th ờ c ờ a Đ ờ M ờ i và Lê Đ ờ c Anh, đ ờ a v ờ c ờ a Võ Văn Ki ờ t v ờ n v ờ ng vàng trong nhi ờ u năm. Khi còn làm bí th ờ thành ờ y thành ph ờ HCM, tr ờ c th ờ t b ờ i c ờ a chính sách kinh t ờ nhà n ờ c, Võ Văn Ki ờ t đã l ờ p ra m ờ t ban c ờ v ờ n kinh t ờ, đ ờ ng đ ờ u là c ờ u phó th ờ t ờ ng VNCH Nguy ờ n Xuân Oánh và nh ờ đó, đã s ờ m thi hành nh ờ ng đ ờ ng l ờ i kinh t ờ c ờ i m ờ. Trong B ờ Chính Tr ờ, Võ Văn Ki ờ t cùng v ờ i Phan Văn Kh ờ i, cũng là ng ờ i mi ờ n Nam, là hai ng ờ i c ờ i m ờ nh ờ t trong m ờ t B ờ Chính Tr ờ b ờ o th ờ. Nh ờ đó mà nông nghi ờ p c ờ a vùng Đ ờ ng B ờ ng Sông C ờ u Long và nh ờ ng xí nghi ờ p t ờ nhân c ờ a thành ph ờ H ờ Chí Minh tr ờ nên ngu ờ n phát tri ờ n tài l ờ c chính c ờ a kinh t ờ Vi ệ t Nam (3). Cũng nh ờ Võ Văn Ki ờ t, Nguy ờ n Xuân Oánh năm 1987 đ ờ c b ờ u làm đ ờ i bi ờ u Qu ờ c H ờ i cùng v ờ i bà Ngô Bá Thành. Đ ờ n k ờ b ờ u c ờ này, đ ờ đ ờ i m ờ i b ờ ng ờ ng tr ờ, Nguy ờ n Xuân Oánh không đ ờ c M ờ t tr ờ n T ờ qu ờ c đ ờ a ra ờ ng c ờ, bà Ngô Bá Thành đ ờ c đ ờ a ra, nh ờ ng dù đ ờ c đ ờ ng cho ờ ng c ờ 10 ng ờ i thì trúng c ờ h ờ t 9, bà Thành l ờ t vào trong s ờ ng ờ i th ờ t c ờ hi ờ m hoi đó. Tr ờ l ờ i câu h ờ i c ờ a đài BBC, bà nói là vì có “gian l ờ n” (4).

Do s ờ u th ờ ng c ờ a phe b ờ o th ờ trong B ờ Chính Tr ờ, chi ờ u h ờ ng ngo ờ i giao nghiêng v ờ ý th ờ c h ờ và nh ờ ng b ờ Trung Hoa đã l ờ n áp chi ờ u h ờ ng “đa ph ờ ng hóa m ờ t cách quân bình”. S ờ coi tr ờ ng đ ờ c tính “xã h ờ i ch ờ nghĩa” và b ờ qua đ ờ c tính “bành tr ờ ng” c ờ a Trung Hoa c ờ a phe b ờ o th ờ xu ờ t phát t ờ s ờ s ờ ng còn c ờ a đ ờ ng C ờ ng s ờ n và s ờ b ờ t an c ờ a nhóm lãnh đ ờ o. Ngoài ra, kh ờ i quân đ ờ i, t ờ ng đ ờ c ờ u đ ờ i trong th ờ i chi ờ n, b ờ quên lãng trong m ờ y năm đ ờ i m ờ i, b ờ m ờ t uy tín khi ph ờ i rút quân kh ờ i C ờ m Pu Chia, b ờ quân Trung Hoa l ờ n áp c ờ trên b ờ l ờ n trên bi ờ n và nh ờ t là nh ờ ng c ờ p ch ờ huy đ ờ u là nh ờ ng đ ờ ng viên trung kiên nên đã cùng v ờ i kh ờ i công an h ờ p thành m ờ t kh ờ i b ờ o th ờ v ờ ng ch ờ c. Do s ờ suy s ờ p c ờ a Liên Xô và kh ờ i Đông Âu, s ờ r ờ ng nh ờ ng “th ờ l ờ c thù ngh ờ ch” s ờ l ờ t đ ờ ch ờ đ ờ, vai trò c ờ a quân đ ờ i đ ờ c coi tr ờ ng h ờ n, do đó mà Lê Đ ờ c Anh dù là ch ờ t ờ ch Nhà n ờ c, đã có r ờ t nhi ờ u quy ờ n hành đ ờ thao túng chính ph ờ, và h ờ n m ờ t năm sau, phe quân đ ờ i l ờ i càng đ ờ c tăng c ờ ng khi Lê Kh ờ Phiêu đ ờ c đ ờ c thêm vào B ờ Chính Tr ờ. Dù lúc nào cũng c ờ nh giác v ờ i tham v ờ ng c ờ a Trung Hoa, nh ờ ng tr ờ c nguy c ờ tan rã, quân đ ờ i luôn luôn nghiêng v ờ ý th ờ c h ờ và càng ch ờ tr ờ ng thân thi ờ n v ờ i Trung Hoa. K ờ đ ờ ch ph ờ i c ờ nh giác c ờ a báo Quân Đ ờ i Nhân Dân k ờ t lúc đó không ph ờ i là nh ờ ng l ờ c l ờ ng quân s ờ nào mà luôn luôn là nh ờ ng “di ờ n bi ờ n hòa bình”,(5). Sau chuy ờ n đi c ờ a Lê Đ ờ c Anh sang Trung Hoa năm 1991, l ờ n l ờ t nhi ờ u t ờ ng lãnh Vi ệ t Nam cũng sang k ờ t thân nh ờ Vũ Xuân Vinh (c ờ c đ ờ i ngo ờ i quân đ ờ i), Đoàn Khuê, Lê Kh ờ Phiêu (khi còn là ch ờ nhi ờ m T ờ ng c ờ c Chính tr ờ), Đào Đình Luy ờ n...

(Còn ti ờ p)